

Số: 285 /TB-UBND

TP. Tây Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận số 279/KL-UBND ngày 21/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về việc kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Trong thời gian từ ngày 18/10/2023 đến ngày 24/10/2023, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Tây Ninh và Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh điều chỉnh Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND phường Hiệp Ninh, UBND phường Ninh Sơn và UBND xã Bình Minh;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trên cơ sở kết quả làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND phường Hiệp Ninh, UBND phường Ninh Sơn, UBND xã Bình Minh; Báo cáo số 07/BC-ĐKT ngày 20/11/2023 của Đoàn kiểm tra về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 và các thông tin, tài liệu có liên quan;

Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh thông báo công khai Kết luận kiểm tra đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND phường Hiệp Ninh, UBND phường Ninh Sơn và UBND xã Bình Minh, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra luôn triển khai thực hiện thường xuyên, cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật và đạt được những kết quả nhất định. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã quan tâm bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cơ bản đảm bảo cho công tác tổ chức thi hành pháp luật; chủ động việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước; người có thẩm quyền xử

phạt vi phạm hành chính đã chủ động xử lý, phối hợp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực; kết quả thi hành quyết định xử phạt đạt hiệu quả cao; việc xử phạt vi phạm hành chính cơ bản được thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều cử công chức tham dự đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, công tác xử lý vi phạm hành chính theo phạm vi ngành và lĩnh vực và tham dự các lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức, UBND thành phố tổ chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, sai sót trong tổ chức thực hiện.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Các đơn vị được kiểm tra cơ bản đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác thi hành về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền, lãnh đạo Phòng; UBND xã, phường thường xuyên chỉ đạo công chức tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ được lãnh đạo Phòng; UBND xã, phường quan tâm, thường xuyên cử công chức phụ trách tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp, UBND thành phố tổ chức.

2. Việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Trong kỳ báo cáo, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố không tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ngành phụ trách; UBND phường Hiệp Ninh: Chủ tịch phường ban hành 20 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố 23 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; UBND phường Ninh Sơn: Chủ tịch phường ban hành 0 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố 12 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; UBND xã Bình Minh: Chủ tịch xã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về cơ bản việc ban hành và tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do các chức danh có thẩm quyền xử phạt các đơn vị được kiểm tra đã tham mưu hoặc tổ chức thực hiện đảm bảo theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Các quyết định xử phạt được thi hành đạt hiệu quả cao, không bị khiếu kiện.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN